

BÁO CÁO

kết quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng

Thực hiện Công văn số 5008-CV/BTGTW ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về báo cáo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng (gọi tắt là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện như sau:

I- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1- Việc xây dựng, triển khai các văn bản

Thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Tỉnh ủy Đồng Nai đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo, hướng dẫn các tập thể, cá nhân, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng tại đảng bộ mình; chỉ đạo các cấp ủy xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

2- Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, người lãnh đạo trong triển khai thực hiện

Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đều xác định công tác triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Vì vậy, sau khi tiếp thu các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, xác định rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, chủ trương và giải pháp được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; chỉ đạo ban hành kế hoạch, tập trung triển khai quyết liệt trong toàn Đảng bộ. Tổ chức việc học tập,

phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng bảo đảm kịp thời, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Sau học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các cấp ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai ngay việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quán triệt nghị quyết, gắn việc học tập, quán triệt nghị quyết, kết luận của Đảng với trách nhiệm của đơn vị, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

Định kỳ hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát theo chuyên đề để kiểm tra, giám sát vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, địa phương trong việc tổ chức việc học tập, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; kịp thời báo cáo kết quả về cấp trên đúng quy định.

II- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1- Kết quả đạt được

1.1- Công tác tổ chức chuẩn bị Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt

- **Đối với Hội nghị do Trung ương tổ chức:** Thực hiện các hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương về tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức kết nối Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến; thực hiện mở rộng trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu Tỉnh ủy và các điểm cầu tại huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, số lượng mỗi đợt hội nghị bình quân khoảng 40 điểm cầu, có hơn 5.000 đại biểu tham gia học tập là cán bộ chủ chốt tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn và các đồng chí cán bộ hưu trí thuộc diện Tỉnh ủy quản lý.

- **Đối với Hội nghị do địa phương, đơn vị tổ chức:** Sau Hội nghị toàn quốc, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 99%. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt luôn quan

tâm việc đổi mới hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm triển khai nghị quyết, chỉ thị, kết luận nhanh, chất lượng, hiệu quả, sớm đi vào cuộc sống.

Mỗi đợt học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các cấp ủy đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch; nội dung thu hoạch thể hiện nhận thức về những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp của nghị quyết; liên hệ với nhiệm vụ của cá nhân; đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện các nghị quyết của Đảng tại ngành, địa phương, đơn vị. Qua việc viết thu hoạch, giúp cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu sâu hơn về những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động, tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân đối với Đảng bộ cơ quan, đơn vị; quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

Báo cáo viên hội nghị được cấp ủy các cấp lựa chọn kỹ lưỡng, có nhiều kinh nghiệm, am hiểu lý luận và thực tiễn, có phương pháp sư phạm, kỹ năng truyền đạt tốt. Cùng với đó, các cơ quan truyền thông, báo chí địa phương cũng mở các chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên đưa tin, đăng bài về những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân có điều kiện tiếp cận nghiên cứu, học tập bằng nhiều cách thức, phương tiện.

Từ năm 2021 đến nay, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng (*phụ lục*) như: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (nhiệm kỳ 2021-2026); Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Hội nghị Trung ương 4, Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045... Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã được nâng lên, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố lòng tin vào Đảng, vào chế độ, đường lối đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1.2- Đánh giá chất lượng tổ chức Hội nghị của Trung ương, địa phương

Thời gian qua, công tác tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng luôn được quan tâm, chú trọng đổi mới về hình thức, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin. Nhằm đảm bảo các

quy định về phòng, chống dịch COVID-19, các địa phương đã chuyển từ hình thức tổ chức hội nghị tập trung, trực tiếp sang các hình thức: trực tuyến thông qua sử dụng đường truyền Internet, kết nối đường truyền trực tuyến của Tỉnh ủy; sao gửi tài liệu hoặc số hóa tài liệu gửi đến cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập. Hiện nay, việc học tập, quán triệt nghị quyết thường được tổ chức kết hợp cả 02 hình thức: hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến; hội nghị trực tiếp; định kỳ hàng quý tổ chức sinh hoạt chi bộ truyền hình trực tiếp, phát thanh trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai.

Về tài liệu học tập: Công tác biên soạn, chuẩn bị tài liệu được các cấp ủy chú trọng. Trên cơ sở các tài liệu nghiên cứu, học tập nghị quyết của Trung ương, tùy theo nội dung, yêu cầu của nghị quyết, các cấp ủy chỉ đạo ban tuyên giáo nghiên cứu biên soạn tài liệu học tập theo hình thức hỏi - đáp bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đồng thời tổ chức tốt việc in sao tài liệu, bảo đảm 100% các chi bộ được cung cấp tài liệu để triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng.

Báo cáo viên: Đối với Hội nghị do Trung ương tổ chức, Báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, những đồng chí trực tiếp nghiên cứu, soạn thảo các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng nên việc truyền tải các nội dung rất sâu sắc, cụ thể và thu hút người nghe. Đối với cấp tỉnh, huyện các báo cáo viên là Thường trực, Ban thường vụ cấp ủy các cấp trực tiếp tham gia công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị nên chất lượng triển khai được đảm bảo, truyền tải đầy đủ các nội dung của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đúng trọng tâm, trọng điểm, có liên hệ thực tiễn cụ thể để minh họa giúp đại biểu tham dự hội nghị dễ dàng tiếp thu hơn.

Chất lượng các đường truyền tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tuyến triển khai chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng do Trung ương, Tỉnh tổ chức thời gian qua tương đối tốt và ổn định.

1.3- Đánh giá kết quả việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

Sau khi tiếp thu các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện sát hợp với tình hình thực tế của tỉnh, đúng theo chỉ đạo của Trung ương, đảm bảo về mục đích, yêu cầu, thời gian triển khai, tiến độ hoàn thành. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong toàn Đảng bộ nắm được nội dung các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Việc xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện ngay sau

khi học tập, quán triệt. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã bám sát những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong từng nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ; phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Trong xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các cấp ủy đảng luôn bám sát nghị quyết, chỉ thị, kết luận và chương trình, kế hoạch hành động của cấp trên; nội dung thể hiện cụ thể, ngắn gọn, rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; nêu rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; điều kiện tổ chức thực hiện có tính khả thi, phù hợp tình hình, nhiệm vụ thực tiễn địa phương, đơn vị. Trước khi ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ mở rộng để thảo luận dân chủ, sau đó tiếp tục lấy ý kiến góp ý thông qua tại hội nghị cán bộ chủ chốt, hoàn chỉnh nội dung và ban hành.

Qua các đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm triển khai thực hiện và có giám sát việc thực hiện các nội dung của nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Từ đó đã tạo được nhận thức trong cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ trong việc tham gia nghiên cứu, học tập.

Nhìn chung, từ những đổi mới trong công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chất lượng hiệu quả công tác quán triệt, học tập và triển khai nghị quyết, chỉ thị, kết luận thời gian qua trong toàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực về mặt nhận thức và hành động của các cấp ủy và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhất là người đứng đầu, qua đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của Nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thấy được vai trò, trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai, thực hiện.

1.4- Công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

Từ năm 2021 đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chỉ thị, kết luận khoá XIII của Đảng luôn được tỉnh quan tâm, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy; hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất. Điểm mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chỉ thị, kết luận khoá XIII của Đảng so nhiệm kỳ XII của Đảng là đẩy mạnh tuyên truyền chiều rộng trên các nền tảng số, internet, mạng xã hội, để lan toả đến các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền chiều sâu thông qua nâng chất đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên mà trực tiếp Thường trực Tỉnh ủy, người đứng đầu cấp ủy tham gia tuyên truyền, qua đó tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội trong triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, với kết quả nổi bật như:

- Gắn chặt công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chỉ thị, kết luận khoá XIII của Đảng với lộ trình thời gian thực hiện cụ thể;

ở một số chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Đảng có các hướng dẫn báo chí tuyên truyền riêng.

- Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trên báo chí, hệ thống truyền thanh, thông tin cơ sở, qua các chuyên trang, chuyên mục; qua hình thức tọa đàm, hội thảo khoa học, chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp, pano, infographic, phục vụ tuyên truyền trên mạng xã hội...

- Trang thông tin điện tử tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh thực hiện đăng tải hàng trăm tin, bài phản ánh tình hình triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng tại các cấp ủy cơ sở và tỉnh. Từ đó, kịp thời đưa nội dung các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng vào cuộc sống; đồng thời, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

- Ngoài các hình thức truyền thông như tuyên truyền thông qua sinh hoạt đoàn, hội, tổ dân phố, ấp, tổ chức Hội nghị mời báo cáo viên về triển khai trực tiếp, để đảm bảo công tác phòng chống dịch thì tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử của các huyện, thành phố mạng xã hội Facebook, Zalo, Mocha, VCNET... trên hệ thống truyền thanh cơ sở, qua xem đĩa DVD đã được triển khai rộng rãi, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành của bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Các cấp ủy đảng, chính quyền nhận thức đúng mức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; từ đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ, rộng khắp phù hợp với điều kiện thực tế. Công tác tuyên truyền góp phần tạo được sự đồng thuận, tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, địa phương đề ra.

- Hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, nhất là tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (nhiệm kỳ 2021-2026), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương... nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân những nội dung quan trọng của các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đồng thời, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các tư tưởng sai trái, thù địch, chống phá việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết

luận của Đảng và thực hiện thường xuyên. Trong đó, tập trung hướng dẫn các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền sâu rộng về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng kết hợp với công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tăng cường tuyên truyền thông tin chính thống, tích cực, tập trung thông tin kết quả, điểm mới trong nghị quyết của Đảng; các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương; đấu tranh phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng thông qua các bài viết đăng tải công khai trên mạng xã hội. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường quản lý đăng tin, bài trên blog, mạng xã hội... với những thông tin sai trái, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng thời gian qua thực hiện kịp thời, hiệu quả; bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; đặc biệt, sự quan tâm hỗ trợ tuyên truyền của báo chí, truyền thông cả nước, đã tạo niềm tin, nâng cao vị thế của Đồng Nai trong khu vực và cả nước; tạo sự thống nhất nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

1.5- Công tác kiểm tra, giám sát các chỉ thị, nghị quyết kết luận của Đảng

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là trưởng đoàn kiểm tra. Chương trình kiểm tra, giám sát được tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, đảm bảo nội dung, trình tự, thủ tục đúng quy định. Qua kiểm tra, giám sát, hầu hết các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng nghiêm túc, có hiệu quả, đảm bảo các nội dung, tài liệu, số lượng đảng viên tham gia học tập và báo cáo kết quả triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận về Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời đánh giá ưu điểm, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm cần khắc phục, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện, góp ý của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả; lấy kết quả học tập, triển khai thực hiện nghị quyết là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ.

1.6- Việc đổi mới công tác tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết kết luận của Đảng

Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hơn 2 năm qua, ngành tuyên giáo tỉnh đã chủ động vượt lên khó khăn, đổi mới đa

đang hóa các hình thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong “trạng thái bình thường mới”. Trước hết là việc tập trung nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị học tập nghị quyết ở các cấp, trọng tâm là tổ chức hội nghị dành cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương. Riêng đối với hội nghị dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, các cấp ủy đảng căn cứ vào điều kiện thực tế, số lượng đảng viên để tổ chức các lớp với quy mô và hình thức học tập phù hợp, hiệu quả.

Điểm mới trong công tác tổ chức nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng thời gian gần đây là việc đẩy mạnh tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với quy mô đến tận cấp xã, phường, thị trấn (huyện Tân Phú, thành phố Biên Hòa ngoài điểm cầu cấp huyện đã mở thêm các điểm cầu cơ sở ở xã, phường, thị trấn, trường học...). Cán bộ, đảng viên phấn khởi khi được nghe trực tiếp các đồng chí lãnh đạo cấp cao, những người đã tham gia vào quá trình soạn thảo nghị quyết, có điều kiện hiểu sâu hơn nội hàm của nghị quyết, tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn, tin tưởng vào chủ trương, quyết sách của Đảng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Hiện nay, các đơn vị đã thực hiện việc tận dụng mạnh mẽ ưu thế của Internet và mạng xã hội để tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước với nội dung ngắn gọn, nêu những vấn đề cốt lõi để tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, trên không gian mạng: Zalo, Facebook, Fanpage chính thống của các địa phương, đơn vị thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội, tạo hiệu ứng tích cực về việc tương tác, chia sẻ trong cộng đồng xã hội.

1.7- Quy trình tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết kết luận của Đảng

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành các kế hoạch về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong toàn Đảng bộ. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu chỉ đạo, giám sát quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Các bước tổ chức hội nghị được tổ chức chặt chẽ, từ khâu lựa chọn nội dung, chủ đề hội nghị; xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt, học tập; các bước chuẩn bị như: công văn triệu tập, mời đại biểu, mời báo cáo viên, chuẩn bị tài liệu; chuẩn bị cơ sở vật chất như âm thanh, đường truyền; tổ chức quản lý cán bộ, đảng viên trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, rà soát, tổng hợp báo cáo nhanh số lượng cán bộ, đảng viên tham dự, tình hình tổ chức hội nghị về Ban Tuyên giáo Trung ương; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai, học tập quán triệt; tổng hợp bài thu hoạch... đều được tiến hành chặt chẽ, đúng quy

trình trong công tác triển khai nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

Sau khi hoàn thành giới thiệu các nội dung cốt lõi của các văn bản, tùy điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, đồng chí bí thư cấp ủy sẽ tổ chức trao đổi, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Đồng thời, chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm tiếp thu các nội dung cơ bản, cốt lõi tại hội nghị để từ đó về triển khai quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại địa phương, đơn vị mình.

2- Hạn chế, yếu kém

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như sau:

- Một số cấp ủy cơ sở chậm tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng so với kế hoạch. Việc triển khai tổ chức học tập, quán triệt đến đối tượng là quần chúng nhân dân ở một số đơn vị còn hạn chế, chưa sâu rộng. Tinh thần, thái độ học tập một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thật sự nghiêm túc.

- Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng có lúc còn chậm so với yêu cầu tiến độ đề ra.

- Báo cáo của một số đơn vị còn sơ sài, mang tính thống kê, chưa đánh giá cụ thể tình hình, chất lượng công tác tổ chức học tập, quán triệt. Công tác tổng hợp và báo cáo kết quả học tập, quán triệt ở một số đảng bộ cơ sở, cấp ủy đảng trực thuộc tỉnh còn chậm.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém: Một số cấp ủy chưa nhận thức đúng về vị trí, tầm quan trọng của việc học tập nghị quyết, chưa thật sự quan tâm đến chất lượng, hiệu quả của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; một bộ phận cán bộ, đảng viên tinh thần, thái độ học tập chưa nghiêm túc, ảnh hưởng đến hiệu quả việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; một số cấp ủy chưa chú trọng việc xây dựng và thực hiện chương trình hành động, kế hoạch để thực hiện Nghị quyết của Đảng.

4- Đánh giá chung

Công tác nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng là khâu đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự thống nhất trong Đảng, là điều kiện tiên quyết đưa nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vào cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thời gian qua, việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đã được cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện kịp thời, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, số lượng cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập đạt trên 99% và mang lại nhiều kết quả tích cực, công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt được chuẩn bị chu đáo, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu. Cùng với đó, việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy đã bám sát những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo nêu trong từng chỉ thị, nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ; phù hợp với đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị; bảo đảm rõ mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt, thường xuyên và lâu dài. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được tập trung hoàn thành sau khi học tập, quán triệt; đặc biệt, có đơn vị đã ban hành nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, sớm đưa chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng. Việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy được triển khai đầy đủ, nghiêm túc, bám sát các nhiệm vụ theo hướng dẫn của Trung ương; các cấp ủy đảng, các ban cán sự đảng, đảng đoàn đã xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết từ cơ sở đến cấp tỉnh đảm bảo chất lượng, nghiêm túc, trách nhiệm và đúng tiến độ; các báo cáo sơ, tổng kết của tỉnh được gửi về Trung ương đảm bảo thời gian theo quy định; các hình thức sơ kết, tổng kết được thực hiện bằng hình thức tổ chức hội nghị hoặc gửi lấy ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo tùy theo điều kiện, tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

III- MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1- Vấn đề đặt ra

Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay đề ra nhiều chủ trương, chính sách mới; nhiều nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Do đó, đòi hỏi việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng phải được quan tâm đúng mức, tổ chức chặt chẽ, kịp thời đúng theo quy định. Cần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết cụ thể, sát với tình hình thực tiễn, trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến những chủ trương, chính sách mới, các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo, thể hiện quyết tâm, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

2- Bài học kinh nghiệm

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng cần phải bám sát nội dung hướng dẫn, kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương; tham mưu kịp thời Ban Thường vụ

Tỉnh ủy trong công tác tổ chức triển khai, quán triệt và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sau khi tổ chức triển khai, quán triệt.

Hội nghị được tổ chức theo quy trình chặt chẽ, xác định rõ chủ đề, đối tượng nghiên cứu, học tập, phân công hoặc mời báo cáo viên; quan tâm công tác chuẩn bị từ hình thức đến nội dung phải đảm bảo chất lượng; quan tâm đến kết quả tiếp thu của đối tượng học tập.

Nội dung mỗi chuyên đề và đối tượng học tập phải phù hợp; thường xuyên đào tạo, tập huấn kỹ năng triển khai, soạn giảng, ứng dụng công nghệ vào triển khai cho lực lượng báo cáo viên; tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt của từng tổ chức đảng ở cơ sở cũng như việc chấp hành, tinh thần, thái độ tham gia học tập của cán bộ, đảng viên.

Đưa nội dung thực hiện nghiêm túc công tác nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong thực tiễn cuộc sống, làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm của từng đơn vị và trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

IV- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1- Nâng cao hơn nữa công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng các cấp gắn với nhiệm vụ chính trị và việc thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Chuyên đề toàn khóa XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; chuyên đề năm 2023 của tỉnh Đồng Nai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2- Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tổ chức triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, đảm bảo hiệu quả, chất lượng cao; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết của Đảng đi vào đời sống.

3- Các cấp, các ngành kịp thời xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đảm bảo sát với tình hình của địa phương, đơn vị gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; thể hiện sự quyết

tâm, sáng tạo và bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Lấy kết quả thực hiện chương trình hành động, kế hoạch làm cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị hằng năm và cả nhiệm kỳ.

4- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

5- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, đặc biệt là tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên đối với những chủ trương, chính sách mới của Đảng.

6- Định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Đồng thời, tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để bổ sung, phát triển chủ trương, đường lối của Đảng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khoá XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Các đ/c TUV,
- Các BCS đảng, đảng đoàn, BTV Tỉnh đoàn,
- Các cấp ủy trực thuộc tỉnh,
- Các ban đảng và VPTU,
- CP.VPTU- C5,T
- Lưu VPTU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

□
Hồ Thanh Sơn

PHỤ LỤC
CÁC KẾ HOẠCH CỦA TỈNH ỦY VỀ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUẢN
TRIỆT VÀ TUYÊN TRUYỀN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ, KẾT
LUẬN KHÓA XIII CỦA ĐẢNG

(kèm theo Báo cáo số[so]-BC/TU, ngày[ng]/[th]/2023
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

TT	Số, ký hiệu	Ngày ban hành	Cấp ban hành	Nội dung
1.	32-KH/TU	22/3/2021	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2.	59-KH/TU	09/6/2021	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021.
3.	76-KH/TU	15/9/2021	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.
4.	18-CTr/TU	01/7/2021	Tỉnh ủy	Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
5.	91-KH/TU	01/11/2021	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh.
6.	98-KH/TU	07/12/2021	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Kế hoạch quán triệt, tuyên truyền và triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
7.	116-KH/TU	15/02/2022	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Kế hoạch tổ chức học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

8.	152-KH/TU	31/5/2022	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
9.	170-KH/TU	14/7/2022	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trên địa bàn tỉnh.
10.	194-KH/TU	17/10/2022	Tỉnh ủy	Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
11.	216-KH/TU	30/12/2022	Tỉnh ủy	Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
12.	223-KH/TU	13/02/2023	Tỉnh ủy	Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
13.	227-KH/TU	20/02/2023	Tỉnh ủy	Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
14.	228-KH/TU	20/02/2023	Tỉnh ủy	Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
15.	203-KH/TU	23/11/2022	Tỉnh ủy	Kế hoạch tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

16.	174-KH/TU	27/7/2022	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Kế hoạch triển khai quán triệt Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về “bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh.
17.	175-KH/TU	8/8/2022	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Kế hoạch triển khai học tập quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh.
18.	230-KH/TU	10/3/2023	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
19.	218-KH/TU	10/01/2023	Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Kế hoạch tổ chức học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong giai đoạn tới”

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY